



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Gặp mặt các doanh nghiệp có số nộp ngân sách nhà nước lớn

(Xem tin trang 4)



Đông chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

### Triển khai một số luật và Bộ luật Hình sự năm 2015

Sáng ngày 6/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Tr� giúp pháp lý. Đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và các đơn vị tới dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Bộ Tư pháp giới thiệu những

nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Tr� giúp pháp lý. Theo đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có 3 phần, 26 chương, 426 điều. So với Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Hình sự năm 2015 tăng thêm 2 chương và 71 điều. Trong

đó, bổ sung, sửa đổi các nội dung: nhiệm vụ bảo vệ quyền con người; cơ sở trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội; chế định chuẩn bị phạm tội; mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cảnh cáo; thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; quy định về tinh tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; chế định tha tù trước thời

hạn có điều kiện... Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Luật Tr� giúp pháp lý gồm 8 chương, 48 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Theo quy định của Luật, đối với người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc

(Xem tiếp trang 4)  
**TẮT ĐẠT**

### Kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Đông chí Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Sáng ngày 6/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ niệm 10 năm thành lập (7/4/2008 - 7/4/2018). Đông chí Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các thể hệ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch qua các thời kỳ tới dự.

Cách đây 10 năm, ngày 7/4/2008 là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa Thông tin với Sở Thể dục Thể thao và tiếp nhận chức năng tổ chức, quản lý về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch, công tác gia đình thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

(Xem tiếp trang 4)  
**NGUYỄN CƯỜNG**

### Giám sát việc quản lý tổ chức lễ hội và tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích

Sáng ngày 6/4, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc quản lý tổ chức lễ hội và công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia tại xã Hồng Việt, xã Phong Châu (Đông Hưng). Đông chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Xã Hồng Việt hiện có 2 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 5 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Trong đó, 2 di tích quốc gia là đền Thái Bảo, nơi thờ tướng Đỗ Tử Bình, vị tướng thời Trần duy nhất còn lại trên đất Thái Bình và nhà thờ họ Lương Quy Chính. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên và nguồn xã hội hóa, xã Hồng Việt đã tổ chức tôn tạo, trùng tu, sửa chữa, bảo tồn các hạng mục bị xuống cấp; đồng thời, tiếp nhận một số đồ thờ có giá trị do nhân dân cúng tiến. Xã cũng làm tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội, giữ gìn, phát huy giá trị của các di tích, không để xảy ra tình trạng mất cắp cổ vật, di vật và các hoạt động xâm hại khác ảnh hưởng đến các di tích.

Xã Phong Châu có Am Vô Linh Từ và di tích miếu Khuốc Bắc được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Các di tích thường xuyên được tu sửa, nâng cấp bằng nguồn xã hội hóa và công đức, sau tu sửa vẫn giữ được kiến trúc cũ. Thông qua việc tổ chức lễ hội, nhiều giá trị văn hóa của di tích được giữ gìn, lưu truyền, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

(Xem tiếp trang 4)  
**THU HIỀN**

### Triển khai kế hoạch tổ chức hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật

Chiều ngày 6/4, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IV, năm 2018 - 2019.

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật của trí thức, quần chúng lao động trong tỉnh; áp dụng hiệu quả các đề tài, công trình, giải pháp kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất, đời sống và xây dựng nông thôn mới; động viên và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IV, năm 2018 - 2019 được tổ chức từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2019. Đối tượng dự thi đối với hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh là mọi tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc hợp pháp tại Thái Bình; đối với cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng là tất cả thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 18 tuổi.

Dự kiến, tháng 9, 10/2019 sẽ tổng kết, trao giải cho các tác giả đạt giải. Sau đó, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những dự án, công trình, giải pháp đạt giải cao dự thi toàn quốc.

**DẶNG ANH**

### Tập huấn kỹ năng thu thập thông tin về trẻ em vào sổ theo dõi

Ngày 6/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn kỹ năng thu thập thông tin về trẻ em vào sổ theo dõi trẻ em và cập nhật phần mềm quản lý trẻ em năm 2018.

Hơn 300 học viên là cán bộ phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố và cán bộ phụ trách công tác trẻ em của 286 xã, phường, thị trấn trong tỉnh được lãnh đạo Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hướng dẫn cách ghi chép sổ theo dõi trẻ em trong gia đình; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thông tin trẻ em thông qua các biểu mẫu thống kê số liệu, danh sách hoàn cảnh của từng nhóm trẻ. Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi và thực hành ghi chép thông tin về trẻ em...

Thông qua tập huấn giúp các học viên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ các kiến thức về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; áp dụng việc thống kê, theo dõi, cập nhật số liệu vào sổ theo dõi và phần mềm quản lý thông tin trẻ em, qua đó triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.

**NGUYỄN DÙNG**

### Thúc đẩy xuất khẩu ngành dệt may sang thị trường Pháp và châu Âu

Đó là mục tiêu chính của hội thảo giữa các doanh nghiệp dệt may Thái Bình với Phòng Thương mại công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) do Sở Công Thương tổ chức sáng ngày 6/4 với chủ đề "Đổi mới ngành may mặc Việt Nam và cơ hội mở rộng thị trường tại Pháp và châu Âu".

Tại hội thảo, đại diện CCIFV đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển mạng lưới hoạt động trên toàn thế giới và ở Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ của CCIFV tại Việt Nam là trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa các thành viên, quảng bá hình ảnh nước Pháp tại Việt Nam và tạo thuận lợi về trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nguồn vốn giữa hai quốc gia. CCIFV luôn sát cánh cùng doanh nghiệp Pháp chủ động nghiên cứu

(Xem tiếp trang 4)  
**THU THÚY**

### Tiếp nhận và hoàn thiện gần 2.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Chiều ngày 6/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Quý I/2018, ngành Tài nguyên và Môi trường đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo đột xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh 60 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, diện tích 99,64ha. Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020). Các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và hoàn thiện gần 2.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu, trên 2.500 giấy chứng cấp đổi, cấp lại. Công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; thường xuyên kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện Công điện số 17 của UBND tỉnh về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Quý II/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, chủ động tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân; tiếp tục tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

**MINH NGUYỆT**

## Tín hiệu khả quan trong xuất khẩu

(Xem trang 2)



Các doanh nghiệp dệt sợi của tỉnh xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.

### Cả nhà hiến máu tình nguyện

**Trang 3**

### THÀNH PHỐ TIỀM ẨN NGUY CƠ CHÁY CHỢ

**Trang 4**